

จำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไป (AGB) หมายความว่าอะไร

จำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไป (AGB)

หมายความว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไปจากผู้ที่มีประกันที่ครอบคลุมการดูแลแบบเดียวกัน

ซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้ป่วยของเราซึ่งคือผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินตามนโยบายความช่วยเหลือทางการเงินของพรอวิเดนซ์

จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการดูแลรักษากรณีฉุกเฉินหรือการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์เกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไปจากผู้ที่มีประกันที่ครอบคลุมการดูแลดังกล่าว

วิธีคำนวณจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไป (AGB)

พรอวิเดนซ์คำนวณเปอร์เซ็นต์ AGB สำหรับแต่ละสถานพยาบาลภายใต้ "วิธีการมองย้อนกลับ" ตามที่อธิบายไว้ในข้อบังคับของกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำนวณดังต่อไปนี้:

1. เปอร์เซ็นต์ AGB จะถูกคำนวณเป็นรายปีสำหรับแต่ละสถานพยาบาลโดยใช้ช่วงเวลา 12 เดือนก่อนหน้า
2. เปอร์เซ็นต์ AGB จะถูกกำหนดโดยการหาร (ก) ผลรวมของจำนวนเงิน (รวมทั้งค่าประกันร่วม ค่าร่วมจ่าย และชำระเองในส่วนตัวแรก) ที่อนุญาตตามเกณฑ์การจ่ายตามบริการของ Medicare ด้วย (ข) ผลรวมของค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องในการเรียกครองเหล่านั้น
3. โรงพยาบาลภายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์บางแห่งใช้เปอร์เซ็นต์ AGB ที่ต่ำที่สุดจากโรงพยาบาลทั้งหมดในเครือพรอวิเดนซ์ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ดังที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
4. หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินของพรอวิเดนซ์ จะใช้เปอร์เซ็นต์ AGB เป็นขีดจำกัดสำหรับค่าใช้จ่ายรวม เพื่อกำหนดจำนวนเงินสูงสุดของค่าใช้จ่ายรวมที่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์อาจต้องรับผิดชอบชำระด้วยตนเอง สำหรับการเข้ารับการรักษากรณีฉุกเฉินหรือการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์อื่น ๆ

AGB ปัจจุบันที่พรอวิเดนซ์และองค์กรในเครือใช้มีอะไรบ้าง

อิงตามส่วนลดซึ่งผูกพันโดยสัญญากับ Medicare ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2023 ถึง 30 กันยายน 2024

พรอวิเดนซ์จะเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับบริการฉุกเฉินหรือบริการที่จำเป็นทางการแพทย์ที่ได้รับในปี 2025 ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ AGB ที่ระบุไว้ด้านล่าง และคำนวณได้ดังนี้:

ระบบ สถานที่ตั้ง หรือสถานพยาบาล	วิธีคิด AGB ที่ใช้	เปอร์เซ็นต์ AGB %
พรอวิเดนซ์สำหรับโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส	มองย้อนกลับ	16.8%
พรอวิเดนซ์สำหรับโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลออเรนจ์และไฮเดสเสิร์ท	มองย้อนกลับ	20.6%
พรอวิเดนซ์สำหรับโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลโซโนมาและฮัมโบลด์ต์	มองย้อนกลับ	13.7%
พรอวิเดนซ์ อลาสกา	มองย้อนกลับ	16.0%
พรอวิเดนซ์ มอนแทนา	มองย้อนกลับ	42.3%
พรอวิเดนซ์ ออริกอน	มองย้อนกลับ	31.4%
สวีดีชในวอชิงตัน	มองย้อนกลับ	20.4%
แคดเลกในวอชิงตัน	มองย้อนกลับ	24.5%
วอชิงตันตะวันตก	มองย้อนกลับ	21.0%
วอชิงตันตะวันออก	มองย้อนกลับ	25.4%
วอชิงตันตอนกลาง	มองย้อนกลับ	27.5%
โรงพยาบาลคัพเวอแนนต์ ที่ตั้งอยู่ในลับบ็อก เพลนวิว และเลเวลแลนด์ เท็กซัส	มองย้อนกลับ	8.7%
Covenant Health Hobbs นิวเม็กซิโก	มองย้อนกลับ	21.4%